



ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓
ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
วิกฤตการณ์จากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ ประกาศ
ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ในการร่วมกันลดความเสี่ยง
การแพร่ระบาด โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครองและประชาชน อีกทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้สนใจการประกวดดังกล่าว ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงสุขอนามัย
และความปลอดภัยเป็นสำคัญ จึงขอประกาศดังต่อไปนี้

๑. ขยายเวลาการรับสมัครการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี
๒๕๖๓ ทั้งประเภทนาฏศิลป์ไทย และประเภทดนตรีไทย ผ่านเว็บไซต์ <http://www.bpi.ac.th/d&mcontest>
ผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครและซีดีบันทึกการแสดง การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี
คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งประเภทนาฏศิลป์ไทย และประเภทดนตรีไทย สามารถจัดส่งได้
จนถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะพิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์
ต้นทางเป็นสำคัญ

๓. สถานศึกษาส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเองได้ที่

กลุ่มศิลปวัฒนธรรม กองบริการการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เลขที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

(ประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕: ประเภท))

/๔. รายละเอียด...

๔. รายละเอียดหลักเกณฑ์ และกำหนดการพิจารณาผลงานการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งประเภทนาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทย ผู้สนใจสามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ <http://www.bpi.ac.th/d&mcontest>

๕. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานที่จัดส่งเกินเวลาที่กำหนด หรือ จัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกกรณี

หากมีการเปลี่ยนแปลง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์